

ที่ บพ.2- 125/2563



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขที่ 1622
ได้รับ 792-163
วันที่ 11.40 น.
เวลา

ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

2 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้มีมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้อัตโนมัติสำหรับลูกหนี้เต็มของธนาคาร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ธนาคารออมสิน ขอชี้แจงรายละเอียดมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับลูกหนี้ทุกรายที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระยะเวลาการพักชำระหนี้ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระหนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยในระหว่างเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 ธนาคารจะไม่มีกรณำส่งรายงานแจ้งการเรียกเก็บหนี้ตามหน่วยงาน (สช.3ค) ให้แก่หน่วยงานท่าน ยกเว้น กรณีลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ (NPLs) หรือสินเชื่อเคหะเงินต้นคงเหลือเกิน 3 ล้านบาท

2. ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการพักชำระหนี้ 3 เดือน ธนาคารจะไปรวมกับเงินงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้

3. ในช่วงที่ลูกหนี้อยู่ระหว่างพักชำระหนี้ ธนาคารขอความอนุเคราะห์ท่าน โปรดแจ้งบุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือไม่ก่อภาระหนี้เพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน เนื่องจาก หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว อาจส่งผลให้บุคลากรของหน่วยงาน ไม่สามารถหักเงินเดือนนำส่งชำระหนี้ให้กับธนาคารตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้เดิมได้

4. กรณีลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการ สามารถชำระเงินงวดด้วยตนเองได้ ณ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ / แคนเตอร์เซอร์วิส / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด / แอปพลิเคชัน MyMo by GSB

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ ทั้งนี้ ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่าน และได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเหมือนเช่นเดิม และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 2
ผู้ประสานงาน : คุณชมภูษ ประทุมพันธ์ และ คุณอมลวรรณ หนูสวัสดิ์
โทร. 0 2299 8000 ต่อ 155334